



Tải về PDF

Cho tình tôi nguyên vẹn

Lm. Nguyễn Duy

Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng
 Ngài chết cho tôi cho tình yêu thơ đại của con
 Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu
 rằm Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng
 người Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên
 Người Về những phương xa nơi làng quê những người nghèo
 thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt
 Chúa. Để đến hôm nao trên đồi cao máu thắm chảy
 đời. Rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn
 ngào để từ đây rất đời nhiệm
 trào Chúa liêu thân gánh vác tử
 ngào những người thân sống kiếp khổ
 mầu để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên
 sâu mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa Rồi đến hôm
 sâu để ối an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên
 tôi đem mùa xuân hoa nở rộn khung trời Từ đó trong
 nay Chúa ẩn thân nơi nhà châu bé nhỏ Rượu bánh đơn
 tôi để cùng tôi ước đẹp tình nhân loại Ngài hát cho
 tôi hương hồng ân dâng trào phơi phơi Từ đó trong
 sơ chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng Tình đã cho
 tôi bản tình ca đem làn gió mới Để đến hôm

tôi bao niềm vui nối tiếp một đời như biển khơi sóng vỗ tuyệt
 đi ôi tình yêu thấp sáng vào đời đem hồng ân đến với mọi
 nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài nghe mùa xuân sẽ mãi thật
 vời cho trọn kiếp không hề lảng vời.
 người đem niềm vui chan hòa khắp nơi.
 dài nghe tình tôi muôn đời thắm tươi.

ĐK. Chúa ơi! Chúa đưa con về Tình yêu tuyệt
 đối Từ đây Chúa đưa con về Mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng
 phai. Chúa ơi thắm năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con
 này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhà.

Sheet Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn, file .PDF

"Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn của tác giả Nguyễn Duy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn
- Tác giả: Nguyễn Duy
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/12423-cho-tinh-toi-nguyen-ven>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com